

Số: 20 /BC-UBND

Kỳ Thọ, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019, có nhiều thuận lợi, sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ và nhân dân trong toàn xã phát động thi đua các phong trào xây dựng nông thôn mới, các dự án lớn tiếp tục được đầu tư xây dựng trên địa bàn,... và bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức như thời tiết khí hậu thay đổi, hạn hán kéo dài, một số dịch bệnh ở một số cây trồng vật nuôi, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng cả nước đã tác hại, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân. Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời về mọi mặt của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, ngành, phòng ban chuyên môn của huyện, sự đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, chính quyền địa phương, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong toàn xã; tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực nên đa số mục tiêu đã đạt kế hoạch đề ra; kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống về mọi mặt của nhân dân ngày được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy vậy vẫn có những hạn chế, tồn tại, UBND xã nghiêm túc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. ƯU ĐIỂM:

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã:

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, vai trò người đứng đầu, từ đó UBND xã đã triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ khác.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động tìm các nguồn lực cho đầu tư. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, phối hợp có hiệu quả với cấp ủy đảng, đoàn thể nâng cao vai trò trong công tác chỉ đạo, điều hành ở xã, thôn.

Việc triển khai và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, xác định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện cho từng mục tiêu nhiệm vụ, từng bộ phận, từng cán bộ công chức, rà soát đánh giá kết quả những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các mục tiêu kịp thời điều chỉnh bổ sung giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm đã ban hành 187 văn bản, gồm: 59 Quyết định, 4 Chỉ thị, 7 công văn, 14 Kế hoạch, 38 Tờ trình, 18 Thông báo và 47 văn bản khác.

2. Công tác Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

Đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, xác định nhân dân là chủ thể để xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức phát động 02 tháng cao điểm nhằm vận động cán bộ và nhân dân chỉnh trang sắp xếp đồ đạc, nhà cửa, các công trình phụ trợ, các công trình chăn nuôi, vườn hộ, phân loại xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.

Các tiêu chí đều được xây dựng kế hoạch và bám sát thực hiện cụ thể từng việc từ xã đến thôn; thường xuyên cập nhật, củng cố, bổ sung tiêu chí đã đạt, tập trung chỉ đạo các tiêu chí còn lại đặc biệt là các tiêu chí đạt trong năm 2019. Triển khai, thực hiện tốt lao động ngày thứ 7 tại các thôn xóm, cơ quan xã, trường, trạm. Đến ngày 30 tháng 06 năm 2019, được UBND huyện đánh giá đạt 14/20 tiêu chí, phần đầu cuối năm 2019 xã đạt 20/20 tiêu chí xây - xã về đích nông thôn mới.

3. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của cấp trên đồng thời duy trì, bổ sung, chính sách khuyến khích, kích cầu của địa phương nên nhiều lĩnh vực, mô hình kinh tế được đầu tư, xây dựng như đường bê tông nông thôn, bê tông kênh mương nội đồng, tu sửa nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa các thôn, xây dựng các mô hình kinh tế, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp.

Ban hành xây dựng các Đề án, phương án sản xuất nhằm triển khai kịp thời vụ, đảm bảo các điều sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp và tổ chức tốt 5 lớp tập huấn về chuyên giao kỹ thuật cây trồng, vật nuôi để nâng cao nhận thức cho bà con nông dân.

Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được tổ chức, thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp vi phạm.

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, tìm các giải pháp để xử lý những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến độ thu theo quy định, đến

nay đã thu được 4.273 triệu đồng/8.861 triệu đồng đạt 48% kế hoạch, chi ngân sách 3.941 triệu đồng/8.861 triệu đồng đạt 44,5% kế hoạch.

4. Về đầu tư xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường

Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mới, tu sửa một số công trình phúc lợi như: Nhà làm việc khối Mặt trận, nâng cấp sân bóng xã, tu sửa, sơn, vôi trụ sở xã, Đài tưởng niệm, Huy động nhân dân đóng góp xây dựng Đường bê tông kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước, đặc biệt là huy động 2 thôn Sơn Nam và thôn Sơn Bắc xây dựng mới Nhà văn hoá thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, đi lại. Kinh phí huy động vốn xây dựng nông thôn mới đạt 12.030.763.110 đồng: *Trong đó: Ngân sách tỉnh 171.934.196 đồng; Ngân sách huyện 3.484.303.791 đồng; ngân sách xã 3.592.967.515 đồng; Vốn nhân dân 4.781.557.608 đồng.*

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, rà soát, hướng dẫn nhân dân kê khai các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, đến nay đã được 285/521 thửa đạt 54,7%. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Dịch vụ công 78 trường hợp, chỉnh lý biến động cho 35 trường hợp vay vốn, 29 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, 14 trường hợp cấp đổi giấy CNQSD đất.

Phối hợp với Hội phụ nữ thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường đến từng khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, kênh N23, đê ngăn mặn đạt hiệu quả tốt. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất.

5. Về lĩnh vực văn hoá xã hội, tư pháp, giáo dục, y tế, dân số KHHGD

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân qua nhiều kênh trong đó lồng ghép vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ hướng vào các sự kiện chính trị xã hội như mừng Đảng, mừng xuân, các ngày lễ trọng đại của đất nước, của địa phương. Tham gia đầy đủ các giải văn nghệ, thể thao ở huyện; triển khai thực hiện tốt phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư*”, “*ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo*”, “*ngày vì người nghèo*”.

Công tác chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, triển khai thực hiện, đặc biệt là tổ chức tốt phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/NĐ-CP.

Công tác giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên với khẩu hiệu “*Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực*”, trường mầm non đạt chuẩn mức 1, trường tiểu học giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày được quan tâm, tổ chức tốt công tác khám và điều trị ngoại trú, tiêm chủng, tiêm phòng cho

các cháu. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai đạt tỷ cao, thực hiện tốt các đợt chiến dịch do trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản huyện và tỉnh thực hiện khám và điều trị.

6. Về quốc phòng an ninh

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, không để hình thành điểm nóng, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, quản lý tốt nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa phương, tăng cường tuần tra canh gác, giải quyết dứt điểm các vụ việc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Phương án 135 giải phóng hành lang giao thông đường Quốc lộ 1A, các tuyến đường xã, thôn đảm bảo thông thoáng và bảo vệ tốt trật tự an toàn giao thông.

Công tác quân sự được tăng cường, củng cố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chủ động nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, các chế độ chính sách theo quy định, đặc biệt đã triển khai xây dựng các văn bản, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống bảo lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

7. Công tác cải cách hành chính

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của UBND xã, cơ quan xã; các chế độ hội nghị, giao ban hàng tuần, hàng tháng được duy trì và thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND xã đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Duy trì, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, của bộ phận “ Một cửa”, “một cửa liên thông”; bộ phận tiếp dân giải quyết các vấn đề vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của công dân; kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện tốt Hồ sơ công việc, Dịch vụ công, tin nhắn công vụ, thư điện tử gmail, email trên cổng thông tin điện tử.

II. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

Công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm, khắc phục đó là:

1. Công tác Chỉ đạo, điều hành của thường trực UBND xã có lúc, có nơi ở một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa thể hiện cao vị thế của chính quyền, đặc biệt là xử lý các vụ việc trên địa bàn thiếu cương quyết, còn để kéo dài.

2. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, đưa tin trên Trang thông tin điện tử của địa phương có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng cập nhật các tin tức.

3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo phương án 135/PA-UBND của UBND huyện thời gian gần đây chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt, vẫn còn có công dân vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự chưa được chặt chẽ.

4. Công tác xây dựng nông thôn mới mặc dù có nhiều cố gắng nhưng chưa tạo ra được phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện hấp thu các chế độ chính sách của huyện, của tỉnh chậm. Một số cán bộ chưa chủ động nắm chắc công việc được giao còn lúng túng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới. Triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải còn khó khăn; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kết quả chưa thật nổi bật, sự vào cuộc của người dân chưa quyết liệt, nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế. Kết quả hoàn thành các tiêu chí còn chậm, một số tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao.

5. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn khó khăn, một số nguồn thu đạt thấp như phí, lệ phí, thu nợ. Các giải pháp tăng nguồn thu, nhất là thu từ đấu giá đất, cấp quyền sử dụng đất chậm, chưa quyết liệt dẫn đến không giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân vừa không có nguồn thu.

6. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, các thủ tục hồ sơ về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá đất, việc kê khai, xét công nhận đất ở trước 1980 cho người dân chậm, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong quá trình điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm năm 2019./.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;
- TT. HĐND-UBND;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP - UBND,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Bình

